

การจัดที่ให้เรียนในชั้น YEAR 7 สำหรับปีการศึกษาหน้า
PLACEMENT IN YEAR 7 NEXT YEAR

ชื่อนักเรียน:

ปีการศึกษาที่จัดให้เรียน Year 7:

วันที่ต้องส่งใบสมัครกลับคืนให้โรงเรียน:

หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อโรงเรียน:

เรียนบิดามารดา/ผู้ดูแล

ขอขอบคุณที่ท่านแสดงความสนใจขอให้จัดให้เรียนให้แก่บุตรของท่าน ดังชื่อที่ปรากฏข้างต้น ให้เข้าเรียน **Year 7** ณ โรงเรียนแห่งนี้

ตามที่ท่านได้แสดงความจำนงไว้ เราได้จัดให้บุตรของท่านได้รับเสนอที่ให้เข้าเรียนในบัญชีผู้สมัครเรียนปีหน้าของเรา และดังที่ท่านได้ทราบแล้วว่าจนกว่าทางโรงเรียนจะได้รับใบสมัครที่กรอกครบถ้วนแล้ว การสมัครเข้าเรียนของบุตรท่านก็ไม่สามารถดำเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้นได้

ถ้าท่านประสงค์จะดำเนินการสมัครให้เป็นไปตามระเบียบ โปรดกรอกใบสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (*Application to enrol in a NSW government school*) ที่แนบมาด้วยเป็นภาษาอังกฤษ และส่งใบสมัครกลับคืนให้ข้าพเจ้า ภายในวันที่ที่ระบุไว้ข้างบนนี้

โปรดทราบ:

- ท่านจำเป็นต้องตอบคำถามทุกข้อที่อยู่ในใบสมัคร ยกเว้นคำถามต่างๆที่เกี่ยวกับการอาชีพและการศึกษาของท่าน
- ถ้าเราไม่ได้รับใบสมัครเข้าเรียนภายในวันที่ที่แสดงไว้ข้างต้น เราจะเข้าใจว่าท่านไม่สนใจอีกต่อไป และนักเรียนคนอื่นๆจะได้รับเชิญให้สมัครเข้าเรียนแทน
- ในกรณีที่ท่านยื่นใบสมัครนี้แล้ว แต่เปลี่ยนใจหรือสถานการณ์ของท่านเปลี่ยนไป และท่านไม่ประสงค์จะสมัครเข้าเรียน โปรดติดต่อให้ทางโรงเรียนทราบโดยเร็วเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่เราจะได้ติดต่อกับนักเรียนที่อยู่ในรายชื่อคนสำรองต่อไป

ใบสมัครของท่านจะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนโดยมีความสำคัญเป็นลำดับต้น ถ้าทางโรงเรียนยินยอมรับการสมัคร ท่านจะได้รับการยืนยันการรับเข้าเรียนอย่างเป็นทางการ ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องสอบถามท่านเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูล บางอย่างที่ท่านให้ไว้ในใบสมัครของท่าน ถ้ามีความจำเป็นดังกล่าว เราจะติดต่อกับท่าน

ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร *Application to enrol in a NSW government school* โปรดติดต่อกับ โรงเรียนประถมศึกษาในเขตของท่าน หรือโทรศัพท์เราเพื่อท่านพบกับเจ้าหน้าที่โรงเรียนมัธยมศึกษาคนหนึ่งของเรา ถ้าท่านต้องการให้ล่ามช่วยเหลือ ท่าน ท่านอาจโทรศัพท์บริการล่ามทางโทรศัพท์ หมายเลข 131 450 และขอล่ามในภาษาของท่าน ล่ามจะโทรศัพท์ทางโรงเรียนและจะคอยช่วยเหลือการสนทนาของท่านทางโทรศัพท์ ท่านไม่ต้องเสียเงินในการใช้บริการนี้

ขอขอบคุณในความช่วยเหลือของท่าน

ด้วยความนับถือ

ครูใหญ่
Principal